



ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU ทางวิชาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง



ร.ต.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สำหรับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และบุคลากรภายนอกทั่วไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์กระจ่าง ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ พรหมมาบุญ ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอันนำไปสู่การยกระดับเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยการพัฒนามาตรฐานทางทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ ผ่านการยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น (Up - Skills) การฝึกซ้ำทักษะเดิม (Re-Skills) และการพัฒนาทักษะใหม่ (New-Skills) พร้อมทั้งส่งเสริม ประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น งานฝึกอบรม งานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และงานประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป





มร.ลป. เปิดเวทีการประชุม ยกράง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย เป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดลำปาง



ร.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดเวทีการประชุม ยกกร่าง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย เป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโอพารรัตน์ อาคารโอพาร โรงงานหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ดร.ดวงใจ พุทธรังค์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เวทีการประชุมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรม “Poverty Forum” ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอ.วช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

กิจกรรมการประชุม ฯ ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเป้าหมายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสมาชิกสภาจังหวัดลำปาง และ Node Flag ship สสส.จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจำนวน 30 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมข้อคิดเห็นจาก ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ศักยภาพ ปัญหาหรือข้อจำกัด และทิศทาง/แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางการยกระดับศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประมวลข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็น จัดทำร่างข้อเสนอ เชิงนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย เป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมการประชุม ฯ แบ่งผู้เข้าร่วมเวทีออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านสภาพแวดล้อม และมิติด้านเทคโนโลยี ผลการระดมความคิดเห็นจะนำไปสู่การประมวลผลเพื่อจัดทำเป็น ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำเสนอต่อเวทีสมาชิกสภาจังหวัดลำปาง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และส่งต่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายของหน่วยงานระดับจังหวัดต่อไป

รับสมัครนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
"เวียงพิงค์เกมส์"
สมัครตั้งแต่วันที่
15 กันยายน 2566

สำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร
ระหว่างวันที่
8 กันยายน ถึง
20 ตุลาคม 66

เปิดสอบ TOEIC
สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

7 ตุลาคม 2566
สมัครตั้งแต่วันที่ 09.00 น.
จนถึงวันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

รับสมัคร
บัตรถึง
3
ตุล.66





มร.ลป. จัดประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี



เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมบุคลากร สังกัดงานอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ในการนี้ บุคลากรกลุ่มแม่บ้าน คนสวน ภาคสนาม และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคาร โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวท. มร.ลป. ร่วมกับ บริษัท ลานนาคอม จำกัด จัดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน Microsoft 365 และทักษะสมรรถนะดิจิทัล

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ บริษัท ลานนาคอม จำกัด จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน Microsoft 365 และทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Online ผ่าน Microsoft Teams) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) โดย ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติ จาก คุณพงศธร บุญนิธิพัฒน์ Service Director และ คุณยศกร นันทวิโรฒ Service Engineer จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Microsoft 365 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ การจัดการปฏิทินดิจิทัลผ่าน Outlook Calendar Microsoft Office Online การจัดเก็บไฟล์ผ่าน OneDrive for Business การวางแผนการทำงานร่วมกันผ่าน Planner และ Microsoft Form และการสื่อสารผ่าน Microsoft Teams ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วม ประมาณ 130 คน



คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ "เด็กยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม"



เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ "เด็กยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม" เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ และสามารถเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาวัตกรรม โดยมี อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก อ.อาณัติ วรรณะ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับความรู้เรื่อง จุดประกายการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ การพัฒนาอาชีพด้วยนวัตกรรมทางสุขภาพ และกระบวนการ พัฒนาอาชีพด้วยนวัตกรรมทางสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำแอปพลิเคชัน BeBrave ไปใช้ในการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำแอปพลิเคชัน BeBrave ไปใช้ในการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ การอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแอปพลิเคชัน BeBrave ไปใช้ในการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลป์ยะจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัย การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ฯ โดยมีนายบัณฑิต โบสถ์ทอง หัวหน้างานระเบียบวินัยนักศึกษา พร้อมด้วยนางบุญรักษา ปัญญาอิน หัวหน้างานกิจกรรม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 75 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวิภา เมื่องอ้า และ ผศ.ดร.ปิ่นณวิช ทัทภวิมล อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย ในโครงการ ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การนำแอปพลิเคชัน BeBrave ไปใช้ในการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนให้ทราบถึงการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ และการนำแอปพลิเคชัน BeBrave มาเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม



มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน "หลักสูตรการยื่นขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.)"

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน "หลักสูตรการยื่นขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.)" ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องผลิตสื่อและการสอน ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง Mindset ในการทำธุรกิจ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพข.) มาตรฐาน อย. นวัตกรรมการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณนพพันธ์ ศรีบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.โอ.เอ็ม. คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "หลักสูตรการยื่นขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.)" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดลำปาง จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



นศ. ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2566 ในงาน "2023 Rakkaew National Exposition: University Sustainability Showcase"



ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 นักศึกษาชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ประกอบด้วยนางสาวรัตติมา บุตรชานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นางสาวชนนิกานต์ อมรไผ่มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นางสาวสุพรรณษา รังยาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นายภูวนาท ดอนหม้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และนายสุทธิชา วงศ์แก้วมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2566 หรือ "2023 Rakkaew National Exposition: University Sustainability Showcase" ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จังหวัดกรุงเทพฯ

ในการนี้ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และให้นำเสนอโครงการ 1 ใน 52 โครงการ จาก 35 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ได้นำเสนอโครงการเยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า โครงการที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปี 2564 - 2565 ถ่ายทอดเรื่องราว แนวทางการดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาการเผาป่า เพื่อหาเห็ดป่า และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน





มร.ลพ. ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระราชธรรมมาลังการ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาภรณ์วิหารพระอารามหลวง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง



เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.จักร บุปผาจำเริญ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวพัทธ์ชนก รียาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระราชธรรมมาลังการ (จันทร์ กตปุณโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.4) สิริอายุ 94 ปี 74 พรรษา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาภรณ์วิหารพระอารามหลวง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ณ อาคารปฏิบัติสังฆ พระสุนทรมนี 72 ปี วัดบุญญาภรณ์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โสภาส โสภากาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระานุเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสงฆ์จังหวัดลำปางร่วมพิธี โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน คณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาประชาชนชนเข้าร่วมพิธี

พระราชธรรมมาลังการ (จันทร์ กตปุณโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาภรณ์วิหาร พระอารามหลวง ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลลำปาง ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 04.29 น. พระราชธรรมมาลังการ มีนามเดิมว่า จันทร์ วรรณปลุก เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2472 บรรพชา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ณ วัดศรีห่มวัดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินทปญโญ วัดเข้าห่มหนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดศรีห่มวัดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินทปญโญ วัดเข้าห่มหนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา

- พ.ศ. 2496 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
- พ.ศ. 2502 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- พ.ศ. 2512 สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย สมณศักดิ์
- พ.ศ. 2512 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค
- พ.ศ. 2518 เป็น พระครูปลัด
- พ.ศ. 2528 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท
- พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
- 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมนี
- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี





มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)



เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาหารรัตน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรจน์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอ.ญาดามณี เชื้ออินใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กล่าวรายงานการจัดโครงการ

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดจนใช้พัฒนารูปแบบการดำเนินการหลักสูตรที่รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอ.สาร์ลีย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ในครั้งนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์" สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart TECH



ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์" สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart TECH เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1315 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ และ อ.วรินทร์ ชอกหอม อาจารย์สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 57 คน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องของพื้นฐานการประกอบหุ่นยนต์ที่ถูกต้อง พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้สวิทช์และเซนเซอร์ การทดสอบหุ่นยนต์ในภารกิจเดินตามเส้น รวมถึงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ภายในกลุ่มของนักเรียน





กะบิงบิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานเท็กซัยนอยุธยาวิชาการ 29/09/66 FRIDAY 17.00
18.00น. ติวข้อสอบ
ชมขงวิทยุเพื่อพัฒนากองถิ่นอยุธยาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ อาคารวิทยุเพื่อพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึง 20 ตุลาคม 2566

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 5167 www.lpru.ac.th

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

HAPPY HEALTHY COMMUNITY LPRU

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ลานสนามหญ้า อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมเล่นเกม และของรางวัล ศิลปะ ดนตรี หนังสือนิทานแปลงร่างชายของบุรุษให้ความรู้ด้านสุขภาพ จากชมรมสันทนย์รักษ์ -บุหรื

รับ Code ชั่วโม่ง กิจกรรม

รับสมัครนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ "เวียงพิงค์เกมส์"

สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566

โครงการจัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่)

เปิดสอบ TOEIC
สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

7 ตุลาคม 2566
รอบเช้า เวลาสอบ 09.00 น. ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัคร บัดนี้ถึง **3** ต.ค.66 *จำกัด 50 ท่าน

REGISTRATION QR CODE

สำนักวิทยบริการฯ เปิด **5 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์** เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง **ฟรี**

ชมวิดีโอการสอน ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน สอบผ่านรับวุฒิบัตรแบบดิจิทัล และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับพระราชทาน หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ติดต่อขอรับมอบได้ที่ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารพัฒนานักศึกษา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ-นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง